

## ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุระเบิดและเหตุวินาศกรรมต่างประเทศ ประจำเดือน มิถุนายน 2567

### เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

#### 4 มิ.ย.67      ฟิลิปปินส์ “ฟิลิปปินส์ปฏิเสธกรณี จนท.หน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินส์หันอาวุธใส่ จนท.จีน”

พลเอก โรเมโอ บราวเนอร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของฟิลิปปินส์ ปฏิเสธการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีน ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินส์จำนวน 2 นาย หันอาวุธใส่เจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งของทางการจีน พร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่ของจีนใช้เรือยางแล่นเข้ามาใกล้กับเขตสันดอนที่เรือปีอาร์พีเซียรา มาเดร ของฟิลิปปินส์ ซึ่งจอดอยู่ ในระยะ 5 ถึง 10 เมตร และยึดเอาเสบียงบางส่วนของเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ไป ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และไม่อาจยอมรับได้ นอกจากนี้ ยังระบุว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ของฟิลิปปินส์ที่เจตนาหันปืนไปยังเจ้าหน้าที่ของจีน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายอยู่ใกล้กันมาก การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการเตรียมการเพื่อป้องกันตัวของเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์

#### 4 มิ.ย.67      เมียนมา “เกิดเหตุระเบิดในโรงเรียนประถมเมียนมา เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 26 ราย”

เกิดเหตุระเบิดที่โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในเขตเองเซ่ปยิน ทางตอนเหนือของตัวเมืองทวาย จังหวัดทวาย ภาคตะนาวศรี ของเมียนมา ทำให้เด็กเสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 26 ราย ทั้งนี้ คาดว่าเด็กนักเรียนพบกระสุนปืนใหญ่ที่ถูกยิงมาตกในโรงเรียนจากการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่ม PDF เมื่อ พ.ค.67 แต่ยังไม่ระเบิด กระทั่งเปิดเทอมเด็กไปพบแล้วหยิบมาเล่นจึงเกิดเหตุระเบิดขึ้น

#### 6 มิ.ย.67      เมียนมา “UN กังวลต่อสถานการณ์สู้รบในเมียนมาที่รุนแรงมากขึ้น”

นายอันโตนิโอ กูแตเรซ เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (United Nations-UN) แถลงแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์การสู้รบระหว่างกองทัพเมียนมากับกองทัพอาระกัน (Arakan Army-AA) ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และประณามการโจมตีของกองทัพเมียนมาในรัฐยะไข่ และภาคสะไก่ง์ ซึ่งส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตจำนวนมาก ทั้งนี้ เลขาธิการ UN เรียกร้องให้ทุกฝ่ายยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุด และให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองพลเรือนเป็นลำดับแรกตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งป้องกันการยุ้งให้เกิดความตึงเครียดและการใช้ความรุนแรง นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้สมาชิก UN และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดร่วมสนับสนุนการทำงานเพื่อส่งเสริมสันติภาพที่ยั่งยืนของนางจูลี บิชอป ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการ UN เรื่องเมียนมา (Special Envoy on Myanmar)

### 10 มิ.ย.67 เมียนมา “รัฐบาลทหารเมียนมาโจมตีทางอากาศที่วัดในสะไก้ ผู้เสียชีวิต 13 ราย”

สื่อเมียนมารายงานอ้างคำกล่าวของประชาชนในพื้นที่ว่า รัฐบาลทหารเมียนมาโจมตีทางอากาศที่วัดแห่งหนึ่งในหมู่บ้านตาบะเยฮาร์ ของภาคสะไก้ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 13 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ 40 ราย โดยระบุว่าระเบิดถูกทิ้งลงมาในขณะที่กองกำลังต่อต้านรัฐบาลทหารกำลังจัดการประชุมที่วัดดังกล่าว นอกจากนี้ยังยืนยันว่ามีพลเรือนที่เป็นคนจากหมู่บ้านตาบะเยฮาร์ 4 ราย เสียชีวิตในการโจมตีดังกล่าว ขณะที่ผู้เสียชีวิตคนอื่นๆ มาจากหมู่บ้านใกล้เคียง และมีผู้เสียชีวิตที่เป็นสมาชิกของกลุ่มต่อต้านด้วย ทั้งนี้ การโจมตีทางอากาศด้วยระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลทหารโจมตีทางอากาศที่หมู่บ้านมะตอ ในเมืองมินกินภาคสะไก้ เมื่อ 3 มิ.ย.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 27 ราย

### 12 มิ.ย.67 จีน “นักศึกษาชาวสหรัฐฯ 4 คน ถูกแทงในสวนสาธารณะในมณฑลจี๋หลิน”

กระทรวงต่างประเทศจีนแถลงถึงเหตุการณ์ที่นักศึกษาชาวสหรัฐฯ 4 คน ถูกแทงได้รับบาดเจ็บที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในมณฑลจี๋หลิน ว่าไม่ได้เป็นการลงมือก่อเหตุแบบเฉพาะเจาะจง และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสองประเทศ ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ ระบุว่า ทั้ง 4 คนเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ คอลเลจ ในรัฐไอโอวา ถูกทำร้ายขณะกำลังเดินทางไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเป่ย์หัว

### 12 มิ.ย.67 เมียนมา “NUG สั่งปิดโรงเรียนและระงับการรวมกลุ่มชั่วคราวในภาคสะไก้”

สนช. Mizzima รายงานว่า รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (National Unity Government-NUG) สั่งปิดโรงเรียนภายใต้การดำเนินการของ NUG จำนวน 115 แห่ง ซึ่งมีบุคลากรสอนจำนวน 1,000 คน และนักเรียนประมาณ 13,000 คน รวมถึงระงับการรวมตัวชั่วคราวในเมืองมินจิ้น ภาคสะไก้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและประชาชนเนื่องจากกองทัพเมียนมาโจมตีทางอากาศต่อเนื่องตั้งแต่ 3 มิ.ย.67 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 29 คน ที่หมู่บ้านมะตอ โดยโรงเรียนจะกลับมาเปิดทำการอีกครั้งเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ทั้งนี้ กองกำลังป้องกันประชาชน (PDF) ได้ดำเนินการเชิงรุกโดยฝึกอบรมให้นักเรียนรู้จักวิธีป้องกันตัวจากการโจมตีทางอากาศและสร้างที่หลบภัยภายในโรงเรียน

**22 มิ.ย.67 ทะเลจีนใต้ “ผู้แทนสหรัฐฯ สถานการณ์ในทะเลจีนใต้มีความน่ากังวลอย่างยิ่ง”**

นายแดเนียล ครีเตนบรีจค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ด้านกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เปิดเผยระหว่างการเยือนกรุงฮานอย ของเวียดนาม โดยระบุว่า สถานการณ์ในทะเลจีนใต้เวลานี้มีความน่ากังวลอย่างยิ่ง และพฤติกรรมของจีนโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวล่าสุดที่หน่วยยามฝั่งจีนปะทะกับหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ บริเวณสันดอนโธมัสที่สองซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ เป็นการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบ ก้าวร้าว อันตราย และก่อให้เกิดความไม่มั่นคง นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำว่า สหรัฐฯ จะยืนหยัดเคียงข้างกับพันธมิตรอย่างฟิลิปปินส์ต่อไป และแสดงออกกับทางการจีนอย่างชัดเจนว่าสนธิสัญญาความร่วมมือทางการทหารระหว่างสหรัฐฯ และฟิลิปปินส์ ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้

**24 มิ.ย.67 มาเลเซีย “มาเลเซียจับกุมผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายต่อสมเด็จพระราชาธิบดีและ นรม.”**

ดาโต๊ะ ชรี ไชฟูตดิน นาซุตียัน อิสมาอิล รมว.กระทรวงความมั่นคงภายในมาเลเซียยืนยันการจับกุมผู้ต้องสงสัยที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม IS จำนวน 8 ราย ในข้อหาวางแผนก่อเหตุต่อสมเด็จพระราชาธิบดีอิบราฮิม อิสกันดาร์ นรม.อันวาริ อิบราฮิม และบุคคลสำคัญระดับสูง โดยผู้ต้องสงสัยเป็นชาย 6 ราย หญิง 2 ราย อายุระหว่าง 25-70 ปี และประกอบอาชีพแตกต่างกัน เช่น ผู้ว่างงาน แม่บ้าน ช่างก่อสร้าง อาจารย์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การจับกุมดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุชายอายุ 21 ปี สมาชิกของกลุ่มก่อการร้าย Jemaah Islamiyah (JI) ในอินโดนีเซีย บุกทำร้าย จนท.ตำรวจภายในสถานีตำรวจรัฐยะโฮร์ เมื่อ 17 พ.ค.67 และกรณีชาย 2 รายพยายามบุกrukพระราชวังเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดี เมื่อ 18 พ.ค.67

**24 มิ.ย.67 เมียนมา “กองทัพอาระกัน (AA) ยึดสนามบินตานดเวในรัฐยะไข่ของเมียนมา”**

สนช. Irrawaddy และ สนช. Myanmar Now รายงานว่า กองทัพอาระกัน (Arakan Army--AA) ได้บุกยึดสนามบินตานดเว รัฐยะไข่ (1 ใน 4 สนามบินของรัฐยะไข่) เมื่อ 23 มิ.ย.67 และจับกุมทหารได้ 132 นาย ตำรวจ 47 นาย พร้อมสมาชิกครอบครัว ด้านกองทัพเมียนมาได้ปิดทางเข้าออกเมืองตานดเวตั้งแต่เช้าของ 24 มิ.ย.67 และสั่งห้ามประชาชนในเมืองออกจากเคหสถานระหว่างเวลา 21.00 – 04.00 น. ขณะที่แพลตฟอร์มสื่อสารออนไลน์ Telegram ของกลุ่มสนับสนุนทหารเมียนมาออกมาปฏิเสธพร้อมระบุว่าสนามบินยังอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพ โดยการปะทะเกิดขึ้นบริเวณภูเขาห่างจากสนามบินประมาณ 1,500 ม. ทั้งนี้ สนามบินตานดเวนอกจากจะรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเยือนหาดงะปะลี ซึ่งเป็น 1 ในหาดที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของกองทัพในการเสริมกำลังพลและอาวุธ โดยพลเรือนไม่สามารถใช้สนามบินแห่งนี้ได้ตั้งแต่ เม.ย.67

**26 มิ.ย.67**      **เมียนมา “กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางกลับมาปฏิบัติการ 1027 อีกครั้งในพื้นที่รัฐฉาน”**

สนช. Irrawaddy รายงานว่า กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง (TNLA) ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรชนกลุ่มน้อย Brotherhood Alliance กลับมาปฏิบัติการ 1027 อีกครั้ง เมื่อ 25 มิ.ย.67 โดยอ้างว่า กองทัพเมียนมาเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่จีนเป็นคนกลางจัดการเจรจาเมื่อ ม.ค.67 ด้วยการโจมตีทางอากาศในพื้นที่ควบคุมของกองกำลัง TNLA ส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิต การเปิดฉากโจมตีกองทัพเมียนมารอบนี้ มีกลุ่ม PDF ของเมืองโมโกเกเข้าร่วมด้วย โดยกลุ่ม PDF เตือนพลเรือนในพื้นที่ให้เลี่ยงใช้การคมนาคมผ่านเส้นทาง มัณฑะเลย์-โมโกเก ช่วงกลางคืนและให้อยู่ห่างจากทหารเมียนมา ปัจจุบัน การปะทะระหว่างสองฝ่ายยังดำเนินต่อไปและยังไม่มีแนวโน้มคลี่คลาย พลเรือนบางส่วนยังติดอยู่ในพื้นที่สู้รบโดยที่ไฟฟ้าและการติดต่อทางโทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้

**26 มิ.ย.67**      **เมียนมา “กองกำลังอาระกันยึดเมืองตั้งแถวในรัฐยะไข่ไว้ได้”**

สื่อท้องถิ่นหลายสำนักในเมียนมา รายงานว่า กองกำลังอาระกัน (AA) ซึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์ สามารถยึดเมืองตั้งแถว เมืองท่าและเมืองตากอากาศสำคัญในรัฐยะไข่ไว้ได้ โดยพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามบินขนาดใหญ่ด้วย ขณะที่แหล่งข่าวในกองทัพเมียนมา ระบุว่า ทหารฝ่ายรัฐบาลได้ถอยร่นออกจากฐานประจำการหลายแห่ง และได้ไปรวมตัวกันอยู่บริเวณสนามบิน ซึ่งปิดทำการตั้งแต่ช่วงต้นเดือน เนื่องจาก การสู้รบที่รุนแรง ทั้งนี้ สถานการณ์สู้รบในรัฐยะไข่ รุนแรงขึ้นอีกครั้งตั้งแต่ พ.ย.66 จากการที่กองทัพเมียนมา กล่าวหาว่า นักรบอาระกันว่าโจมตีฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ส่งผลให้ข้อตกลงหยุดยิงที่มีร่วมกัน ก่อนเกิดการรัฐประหาร เมื่อ 1 ก.พ.64 ต้องสิ้นสุด

## เอเชียใต้ และเอเชียกลาง

### 9 มิ.ย.67 ปากีสถาน “เหตุก่อการร้ายต่อผลประโยชน์ของจีนในปากีสถานส่งผลกระทบต่อโครงการ CPEC”

สนข. Straits Times รายงานว่า เหตุก่อการร้ายต่อผลประโยชน์ของจีนในปากีสถานในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อความสนใจของจีนในการลงทุนภายใต้กรอบระเบียบเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน (China-Pakistan Economic Corridor-CPEC) แม้ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนกล่าวแสดงความพร้อมต่อ นรม. Shehbaz Sharif ของปากีสถานที่กรุงปักกิ่งเมื่อ 5 มิ.ย.67 ที่จะทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับความร่วมมือในกรอบ CPEC โดยคาดหวังให้ปากีสถานคุ้มครองความปลอดภัยของชาวจีน องค์กร และโครงการของจีนในปากีสถานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โครงการลงทุนเครือข่ายถนน ทางรถไฟ ท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์-ท่าเรือกวาดาร์ มูลค่ารวม 62,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นโครงการหลักภายใต้ข้อริเริ่ม Belt and Road Initiative (BRI) แต่การต่อต้านจากคนท้องถิ่น ความไม่ปลอดภัย ความสำเร็จสภาพทางการเมืองและปัญหาเศรษฐกิจในปากีสถาน ทำให้โครงการยังคงหยุดชะงัก

### 10 มิ.ย.67 อินเดีย “กลุ่มติดอาวุธโจมตีรถบัสผู้แสวงบุญฮินดูในอินเดีย เสียชีวิต 10 ราย”

สนข. BBC รายงานว่า เมื่อ 9 มิ.ย.67 เกิดเหตุรถบัสผู้แสวงบุญฮินดูในเขตปกครองชัมมูและแคชเมียร์ทางเหนือของอินเดีย ถูกกลุ่มติดอาวุธโจมตีระหว่างทางจนตกลงไปในช่องเขาเขตริชี เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 10 ราย และบาดเจ็บ 33 ราย โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่า ขณะเกิดเหตุรถบัสอยู่ระหว่างมุ่งหน้าไปยังค่ายของเวทสถานมาตาไวชโนเทวี เทพมารดร และเทพีแห่งภูเขาคตามความเชื่อศาสนาพราหมณ์ฮินดู ทั้งนี้ ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีดังกล่าว แต่ผู้บัญชาการตำรวจท้องที่ระบุว่าเหตุดังกล่าวเกิดจากมีผู้ต้องสงสัยซุ่มโจมตีรถบัส ชัมมูและแคชเมียร์เป็นพื้นที่พิพาทระหว่างอินเดียและปากีสถานมานานกว่า 6 ทศวรรษ โดยทั้งสองประเทศได้ทำสงครามใหญ่ 2 ครั้งเพื่ออ้างสิทธิ์เหนือดินแดนที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม โดยทั้งสองต่างอ้างสิทธิพื้นที่ทั้งหมด แต่ในทางปฏิบัติต่างสามารถควบคุมได้บางส่วนเท่านั้น และนับตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา แคชเมียร์ที่ปกครองโดยอินเดียได้เผชิญกับการก่อความไม่สงบด้วยอาวุธเพื่อต่อต้านการปกครองของเดลี ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายพันคน

## ตะวันออกกลาง

### 1 มิ.ย.67      **ฉนวนกาซา “กองทัพอิสราเอลประกาศยุติปฏิบัติการในเมืองจาบาเลีย ตอนเหนือของกาซา”**

สนช.ต่างประเทศ รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกองทัพอิสราเอล เมื่อ 31 พ.ค.67 ที่ประกาศยุติปฏิบัติการทางทหารในเมืองจาบาเลีย ทางตอนเหนือของฉนวนกาซา หลังจากสู้รบกับกลุ่มติดอาวุธฮามาส นานกว่า 2 สัปดาห์ พร้อมระบุว่ากองทัพอิสราเอลเสร็จสิ้นภารกิจในเมืองจาบาเลียแล้ว และถอนกองกำลังออกจากพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการอื่น ๆ ในฉนวนกาซา ขณะเดียวกัน กองทัพอิสราเอลยังคงเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารในเมืองราฟาห์ ทางใต้สุดของฉนวนกาซา โดยอ้างว่าพบสถานที่ซ่อมเครื่องยิงจรวดและอาวุธยุทโธปกรณ์อื่น ๆ รวมถึงอุโมงค์ของกลุ่มฮามาส และให้คำมั่นว่าอิสราเอลพร้อมโจมตีเพื่อกวาดล้างกลุ่มฮามาสบริเวณชายแดนที่ติดกับอียิปต์

### 1 มิ.ย.67      **ฉนวนกาซา “สหรัฐฯ เสนอแผนการหยุดยิงสามขั้นตอนนี้สำหรับอิสราเอลและกลุ่มฮามาส”**

สนช.ต่างประเทศ รายงานว่านายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เสนอแผนการหยุดยิงสามขั้นตอนนี้สำหรับอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซา โดยขั้นตอนนี้แรกจะให้มีการหยุดยิงเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ซึ่งในช่วงนี้ จะมีการปล่อยตัวประกันที่กลุ่มฮามาสจับไปบางส่วน แลกกับนักโทษชาวปาเลสไตน์หลายร้อยคนจากอิสราเอล ส่วนในขั้นตอนที่สองจะมีการแลกเปลี่ยนตัวประกันที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมด โดยกองกำลังอิสราเอลจะถอนตัวออกจากฉนวนกาซา และการหยุดยิงถาวรจะเริ่มขึ้น และขั้นตอนที่สามคือแผนการฟื้นฟูฉนวนกาซาครั้งใหญ่ และการส่งคืนร่างของตัวประกันที่เสียชีวิตให้แก่ครอบครัว ทั้งนี้ ภายหลังจากการเสนอแผนการดังกล่าวของผู้นำสหรัฐฯ กลุ่มฮามาส ออกแถลงการณ์ตอบรับในเชิงบวก ขณะที่ทางการอิสราเอลอนุมัติให้ทีมเจรจาเข้าร่วมการเจรจาในประเด็นดังกล่าว

### 2 มิ.ย.67      **ฉนวนกาซา “อิสราเอลยืนยันจะไม่หยุดยิงในฉนวนกาซา จนกว่าจะกวาดล้างกลุ่มฮามาสสำเร็จ”**

สนช.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของ นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ที่ระบุว่าอิสราเอลจะไม่มีการหยุดยิงในฉนวนกาซาเป็นการถาวร จนกว่ากองทัพอิสราเอลจะสามารถทำลายขีดความสามารถทางทหารและการปกครองของกลุ่มติดอาวุธฮามาสได้สำเร็จ รวมทั้งช่วยเหลือตัวประกันทั้งหมดออกจากฉนวนกาซาอย่างปลอดภัย ขณะที่นายยาอีร์ ลาพิด ผู้นำฝ่ายค้านของอิสราเอล เรียกร้องให้ นรม.อิสราเอล ยอมรับแผนการหยุดยิงสามขั้นตอนนี้ ของนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ให้ทั้งอิสราเอลและกลุ่มฮามาสดำเนินหยุดยิงในฉนวนกาซา และแลกเปลี่ยนตัวประกันของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งยังให้มีการฟื้นฟูฉนวนกาซาครั้งใหญ่ หากสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสยุติลง

## 2 มิ.ย.67      **ฉนวนกาซา “สหรัฐฯ กาดาร์ อียิปต์ เรียกร้องให้อิสราเอลและฮามาสยอมรับแผนการหยุดยิง”**

ทางการสหรัฐฯ กาดาร์ และอียิปต์ ออกแถลงการณ์ร่วมที่ระบุว่า ในฐานะคนกลางการเจรจา ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซา ขอเรียกร้องให้อิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสยอมรับแผนการหยุดยิง 3 ขั้นตอน ของนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้พลเรือนในฉนวนกาซาและช่วยเหลือตัวประกันทั้งหมด ทั้งนี้ แผนการหยุดยิง 3 ขั้นตอน ของผู้นำสหรัฐฯ ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 เป็นการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส นาน 6 สัปดาห์ ส่วนขั้นที่ 2 เป็นการแลกเปลี่ยนตัวประกันที่ถูกกลุ่มฮามาสควบคุมตัวกับนักโทษชาวปาเลสไตน์ รวมทั้งให้อิสราเอลถอนทหารออกจากฉนวนกาซาและมีการหยุดยิงถาวร และขั้นที่ 3 คือ การฟื้นฟูฉนวนกาซา รวมทั้งส่งคืนร่างตัวประกันที่เสียชีวิตกลับคืนสู่ครอบครัว อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล ยืนยันว่าอิสราเอลจะทำสงครามในฉนวนกาซาต่อไป จนกว่าจะทำลายล้างกลุ่มฮามาส และช่วยเหลือตัวประกันทั้งหมดอย่างปลอดภัย

## 5 มิ.ย.67      **เลบานอน “คนร้ายยิงใส่สถานทูตสหรัฐฯในเลบานอน”**

เกิดเหตุคนร้ายยิงใส่สถานทูตสหรัฐฯ ในเลบานอน และคนร้ายได้รับบาดเจ็บจากการยิงปะทะกับทหารเลบานอน โดยกองทัพเลบานอนแถลงว่าผู้ก่อเหตุดังกล่าวมีสัญชาติซีเรีย และขณะนี้กองทัพอยู่ระหว่างตรวจค้นพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียด ขณะที่สถานทูตสหรัฐฯ แถลงว่าได้รับรายงานว่ามีเหตุยิงกันด้วยอาวุธขนาดเล็กใกล้ทางเข้าสถานทูต แต่บุคคลากรทั้งหมดปลอดภัย ทั้งนี้ ยังไม่มีฝ่ายใดออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้ อนึ่ง สถานทูตสหรัฐฯ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเบรุตขึ้นไปทางตอนเหนือ อยู่ในเขตรักษาความปลอดภัยสูง และมีด่านตรวจจำนวนมากตลอดเส้นทางมุ่งไปยังทางเข้าสถานทูต โดยย้ายมาจากที่ตั้งเดิมในกรุงเบรุต หลังจากเกิดเหตุคนร้ายปลดขนวนระเบิดฆ่าตัวตายในปี 2526 สังหารคนมากกว่า 60 ราย และเมื่อ ก.ย.66 เกิดเหตุยิงใกล้สถานทูต แต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ ต่อมา ต.ค.66 มีคนจำนวนหนึ่งชุมนุมประท้วงหน้าสถานทูตหลังเกิดสงครามกาซาได้ไม่กี่วัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเลบานอนมีการใช้แก๊สน้ำตาและฉีดน้ำแรงดันสูงสลายผู้ชุมนุม

## 6 มิ.ย.67      **ฉนวนกาซา “กลุ่มฮามาสเรียกร้องให้อิสราเอลถอนกำลังออกจากกาซา และยุติสงครามถาวร”**

สนช.Reuters รายงานว่า นายอิสมาอิล ฮานีเยห์ ผู้นำของกลุ่มฮามาสเรียกร้องให้กองทัพของอิสราเอลถอนกำลังออกจากฉนวนกาซา และยุติสงครามในพื้นที่ดังกล่าวอย่างถาวร ซึ่งขัดแย้งกับข้อเสนอหยุดยิง 3 ขั้นตอน ที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐฯ เสนอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งจะมีการหยุดยิงชั่วคราวในช่วงแรกของการเจรจาเท่านั้น ขณะที่ทางการอิสราเอลแถลงว่าจะไม่มีการระงับปฏิบัติการทางทหารระหว่างการเจรจาหยุดยิง ขณะเดียวกัน ทางการสหรัฐฯ ยังคงทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้กลุ่มฮามาสกับอิสราเอลยอมรับข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซา โดยนายวิลเลียม เปรินส์ ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐฯ พบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกาดาร์ และอียิปต์ ที่กรุงโดฮาของกาตาร์ เพื่อหารือถึงข้อเสนอหยุดยิงดังกล่าว

**6 มิ.ย.67**      **ฉนวนกาซา “อิสราเอลทิ้งระเบิดใส่โรงเรียนในฉนวนกาซา ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 37 ราย”**

นายอิสมาอิล อัล-ทาวับตา โฆษกสำนักงานฝ่ายสื่อของรัฐบาลปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา ออกแถลงการณ์ประณามกองทัพอิสราเอลที่ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดใส่โรงเรียนแห่งหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ บริเวณค่ายผู้ลี้ภัยนุเซรัต ทางตอนกลางของฉนวนกาซา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 37 ราย และบาดเจ็บจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นการโจมตีที่รุนแรงที่สุด เนื่องจากมีพลเรือนชาวปาเลสไตน์ที่เป็นผู้พลัดถิ่นหลายพันคนอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้ นายอิสมาอิล ยังเน้นย้ำว่าการโจมตีของอิสราเอลกำลังละเมิดอนุสัญญาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ปี 2491 ต่อพลเรือนชาวปาเลสไตน์ ขณะที่สงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสเข้าสู่เดือนที่ 8 แล้ว ซึ่งส่งผลให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 36,580 ราย

**6 มิ.ย.67**      **ฉนวนกาซา “อิสราเอลยอมรับโจมตีโรงเรียนของสหประชาชาติ”**

พ.ท. ปีเตอร์ เลิร์นเนอร์ โฆษกกองทัพอิสราเอล แถลงยอมรับว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) ได้โจมตีทางอากาศโรงเรียนของสหประชาชาติ (UN) ในกาซาจริง แต่มุ่งเป้าไปที่กลุ่มฮามาสที่หลบซ่อนอยู่ภายในโรงเรียน เพราะจากข้อมูลข่าวกรองพบว่านักรบของกลุ่มฮามาสและกลุ่มอิสลามิกญิฮาด พันธมิตรของฮามาส ซึ่งคาดว่ามียุทธประมาณ 20 - 30 ราย จงใจใช้สถานที่ของ UN เป็นฐานปฏิบัติการ พร้อมยืนยันว่าได้ดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อปกป้องพลเรือนแล้วก่อนที่เข้าปฏิบัติการกิจ ทั้งนี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกไกล (UNRWA) ระบุว่า โรงเรียนดังกล่าวเป็นที่พักพิงแก่ผู้พลัดถิ่นประมาณ 6,000 ราย และมีพลเรือนเสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอล ขณะที่สำนักข่าว CNN ระบุว่า จากการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธวัตถุระเบิดพบว่ามีการใช้อาวุธยุทธโธปกรณ์ที่ผลิตโดยสหรัฐฯ ในการโจมตีโรงเรียนดังกล่าว

**8 มิ.ย.67**      **ทะเลแดง “กบฏฮูซีอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีเรือบรรทุกสินค้า 2 ลำ ในทะเลแดง”**

นาย ยาร์ยา ซารี โฆษกของกลุ่มกบฏฮูซีในเยเมน ออกแถลงการณ์อ้างที่ความรับผิดชอบต่อการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าจำนวน 2 ลำ ได้แก่ เรือ Elbella และเรือ AAL GENOA บริเวณทะเลแดง ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน และขีปนาวุธทางทะเล พร้อมให้คำมั่นว่า กลุ่มฮูซีจะดำเนินการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลแดงต่อไป จนกว่าอิสราเอลจะยุติปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซา ทั้งนี้ ตั้งแต่ พ.ย.66 กลุ่มฮูซีเริ่มปฏิบัติการยิงขีปนาวุธและโดรน มุ่งเป้าไปยังเรือบรรทุกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลในทะเลแดง เพื่อกดดันให้อิสราเอลยุติการโจมตีในฉนวนกาซา อย่างไรก็ตาม แม้สหรัฐฯ และอังกฤษจะเริ่มปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มฮูซี แต่กลับทำให้การโจมตีของกลุ่มฯ ขยายวงกว้างมากขึ้น



### 10 มิ.ย.67      **ฉนวนกาซา “อิสราเอลโจมตีค่ายผู้ลี้ภัย ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก”**

สนข.ต่างประเทศ รายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขของปาเลสไตน์ระบุว่า เมื่อ 8 มิ.ย. 67 กองกำลังป้องกันอิสราเอลเข้าปฏิบัติการพิเศษโจมตีค่ายผู้ลี้ภัยนูเซรัต ทางตอนกลางของฉนวนกาซา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น ทำให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 274 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 698 ราย ขณะที่กองทัพอิสราเอลระบุว่า มีเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษเสียชีวิต 1 นาย จากการยิงตอบโต้กันในบริเวณย่านที่พักอาศัย และมีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตจากการยิงปะทะกันไม่ถึง 100 ราย แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นนักรบหรือพลเรือนจำนวนเท่าใด ด้านพลเรือนชาวปาเลสไตน์ ระบุว่า เมื่อ 9 มิ.ย.67 กองกำลังป้องกันอิสราเอลได้เดินทางโจมตีพื้นที่ทางตอนกลางของฉนวนกาซาอีกครั้ง รวมทั้งมีการส่งรถถังเข้าไปอีกในเมืองราฟาห์ เพื่อปิดล้อมพื้นที่บางส่วนของฉนวนกาซา

### 11 มิ.ย.67      **ฉนวนกาซา “ฮามาสและปาเลสไตน์ยื่นมติที่ UN สนับสนุนข้อเสนอหยุดยิงในกาซาของสหรัฐฯ”**

สนข.Reuters รายงานว่ากลุ่มฮามาสในฉนวนกาซา กลุ่มจิตอาดา และประธานาธิบดีมาห์มูด อับบาสของปาเลสไตน์ แสดงความยินดีที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) สนับสนุนข้อเสนอหยุดยิงในฉนวนกาซา 3 ขั้นตอน ของประธานาธิบดี โจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐฯ ด้วยคะแนน 14 จากทั้งหมด 15 ชาติ โดยรัสเซียงดออกเสียง ทั้งนี้ กลุ่มฮามาสระบุว่าพร้อมที่จะร่วมมือกับประเทศคนกลาง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของข้อเสนอดังกล่าว ขณะที่นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ยอมรับเพียงการหยุดยิงชั่วคราว เนื่องจากต้องการที่จะกวาดล้างกลุ่มฮามาสอย่างเบ็ดเสร็จ อนึ่ง ข้อเสนอการหยุดยิง 3 ขั้นตอนของผู้นำสหรัฐฯ ประกอบด้วยการถอนตัวออกจากฉนวนกาซาอย่างสมบูรณ์ของกองทัพอิสราเอล การแลกเปลี่ยนตัวประกัน และการฟื้นฟูฉนวนกาซาขึ้นมาใหม่

### 12 มิ.ย.67      **อิสราเอล “อิซบอลละห์ระดมยิงซีปนาวุธใส่อิสราเอลกว่า 90 ลูก”**

อิสราเอลแถลงการณ์ระบุว่า อิซบอลละห์ได้ระดมยิงซีปนาวุธประมาณ 90 ลูก จากตอนใต้ของเลบานอนมายังที่ราบสูงโกลันที่อยู่ภายใต้การยึดครองของอิสราเอล ซึ่งบางส่วนถูกยิงสกัดไว้ได้ และบางส่วนตกในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอล ขณะที่แหล่งข่าวความมั่นคงในเลบานอนอ้างว่า อิซบอลละห์ยิงซีปนาวุธไปยังอิสราเอลมากกว่า 100 ลูก เมื่อ 11 มิ.ย.67 และได้สังหารนักรบอิซบอลละห์ 3 ราย ผู้บัญชาการภาคสนาม 1 ราย ด้าน สนข.Reuters รายงานว่าในการสู้รบครั้งนี้อิสราเอลสังหารนักรบอิซบอลละห์ประมาณ 300 ราย พลเรือนอีกประมาณ 60 ราย มากกว่าเมื่อครั้งที่สู้รบกันครั้งหลังสุดในปี 2549 ขณะที่อิสราเอลแจ้งว่า การโจมตีจากเลบานอนทำให้ทหารอิสราเอลเสียชีวิต 18 นาย พลเรือน 10 ราย และอิสราเอลได้ทำการสังหารสมาชิกอิซบอลละห์มากกว่า 320 ราย ในจำนวนนี้ 100 ราย ถูกสังหารจากปฏิบัติการภาคสนามที่รวบรวมข่าวกรองความแม่นยำสูงเกี่ยวกับอิซบอลละห์

### 13 มิ.ย.67      **ฉนวนกาซา “สหรัฐฯ ระบุกลุ่มฮามาสเสนอเปลี่ยนแปลงแผนข้อตกลงหยุดยิงของสหรัฐฯ บางส่วน”**

สนช.ต่างประเทศ รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนายแอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ที่ระบุว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสยื่นเสนอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจำนวนมาก เกี่ยวกับแผนการหยุดยิง 3 ขั้นตอนของนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพื่อยุติสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส ซึ่งข้อเสนอบางส่วนของกลุ่มฮามาสสามารถดำเนินการได้ และบางส่วนไม่สามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อ 12 มิ.ย.67 กลุ่มฮามาสแสดงให้เห็นถึงผลในแง่บวก เกี่ยวกับการเจรจาผ่านคนกลาง และยังคงเรียกร้องให้สหรัฐฯ พยายามกดดันอิสราเอลให้ยอมรับข้อตกลงที่นำไปสู่การหยุดยิงในฉนวนกาซาอย่างถาวร ตลอดจนการถอนกองทัพอิสราเอลออกจากฉนวนกาซาทั้งหมด การแลกเปลี่ยนตัวประกัน และการฟื้นฟูฉนวนกาซาขึ้นมาใหม่

### 13 มิ.ย.67      **อ่าวเอเดน “กบฏฮูซียิงขีปนาวุธร้อนโจมตีเรือสินค้ากลางอ่าวเอเดน”**

กบฏฮูซีซึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธในเยเมน ทำการยิงขีปนาวุธร้อน 2 ลูก โจมตีใส่เรือสินค้าขนาดใหญ่ในอ่าวเอเดน ส่งผลให้ลูกเรือได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย แต่ได้รับการช่วยเหลือจากกองกำลังสหรัฐฯแล้ว ขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) ระบุว่า ได้รับรายงานว่าเรือสินค้า M/V Verbena ติดธงปาเลามีเจ้าของเป็นยูเครนแต่ดำเนินงานโดยโปแลนด์ ถูกโจมตีได้รับความเสียหายและมีลูกเรือได้รับบาดเจ็บ อย่างไรก็ตาม เครื่องบินจากยูเอสเอส ฟิลิปปินส์ ซี (CG 58) ได้เข้าอพยพลูกเรือที่ได้รับบาดเจ็บไปยังเรือพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อรับการรักษาแล้ว ด้านกลุ่มฮูซีระบุว่า ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาทางกลุ่มได้ก่อการโจมตีเรือ 3 ลำ ซึ่งรวมถึงเรือ Verbena ในการตอบโต้การก่ออาชญากรรมต่อประชาชนในฉนวนกาซาและเป็นการตอบโต้ต่อการรุกรานของสหรัฐฯ และอังกฤษ นอกจากนี้ องค์การการค้าโลกของสหประชาชาติ (WTO) รายงานว่า เกิดเหตุระเบิดใกล้กับเรือสินค้าลำหนึ่งในทะเลแดง บริเวณใกล้กับเมืองท่าโฮเดดา ในเยเมนซึ่งเป็นพื้นที่ที่กลุ่มฮูซีควบคุมอยู่ แต่ไม่มีความเสียหายหรือมีผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ กลุ่มฮูซีได้ประกาศยื่นเคียงข้างชาวปาเลสไตน์ หลังจากกองทัพอิสราเอลบุกโจมตีฉนวนกาซาเพื่อมุ่งกวาดล้างกลุ่มฮามาส และหลังจากนั้นกลุ่มฮูซีได้มุ่งเป้าก่อเหตุโจมตีเรือต่างๆ ที่แล่นผ่านทะเลแดงและอ่าวเอเดน โดยอ้างว่าเพื่อตอบโต้การทำสงครามในฉนวนกาซาของอิสราเอล ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบินเรือและการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศในภูมิภาคดังกล่าวให้ตกอยู่ในภาวะชะงักงัน

### 16 มิ.ย.67      **ฉนวนกาซา “ทหารอิสราเอล 8 นาย เสียชีวิตจากการถูกลอบโจมตีในเมืองราฟาห์”**

กองทัพอิสราเอลออกแถลงการณ์ยืนยันว่า มีทหารอิสราเอล 8 นาย เสียชีวิตจากการถูกลอบโจมตีระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในเมืองราฟาห์ ทางใต้สุดของฉนวนกาซา เมื่อ 15 มิ.ย.67 ขณะเดียวกันพลเรือตรี ดาเนียล ฮาการี โฆษกกองทัพอิสราเอล ระบุว่า เหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้อาจเกิดจากการที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสลอบวางระเบิด หรือยิงจรวดต่อต้านรถถังโจมตีขบวนรถหุ้มเกราะของทหารอิสราเอล ในพื้นที่ดังกล่าว ด้านนายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล แถลงแสดงความเสียใจต่อทหารอิสราเอลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้ ทั้งนี้ เหตุการณ์การโจมตีดังกล่าวถือเป็นการสูญเสียที่หนักที่สุดของกองทัพอิสราเอล นับตั้งแต่อิสราเอลเริ่มปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินในฉนวนกาซา เมื่อ 27 ต.ค.66

### 17 มิ.ย.67      **ตะวันออกกลาง “อิซบอลเลาะห์อาจทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางรุนแรงขึ้น”**

พลเรือตรี ดาเนียล ฮาการี โฆษกกองทัพอิสราเอล ระบุว่า ความก้าวร้าวที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มอิซบอลเลาะห์ ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่เคลื่อนไหวบริเวณทางตอนใต้ของเลบานอน อาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่ขยายวงกว้างมากขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบร้ายแรงต่อทั้งเลบานอน และทั่วภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยอิสราเอลจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องพลเรือนของประเทศ จนกว่าปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนจะคลี่คลายลง ทั้งนี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มอิซบอลเลาะห์เปิดฉากยิงขีปนาวุธและอากาศไร้คนขับหรือโดรน ครั้งรุนแรงที่สุดตั้งแต่สงครามในฉนวนกาซาปะทุขึ้น พร้อมยืนยันว่าจะไม่หยุดการโจมตีจนกว่าอิสราเอลจะหยุดปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซา

### 17 มิ.ย.67      **ทะเลแดง “กลุ่มฮูซีโจมตีเรือของพลเรือน และเรือรบของกองทัพสหรัฐฯ”**

สนช.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนายยาร์ ซาเรีย โฆษกของกลุ่มกบฏฮูซีในเยเมน ที่ระบุว่า กลุ่มฮูซีใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน และยิงขีปนาวุธโจมตีเรือของพลเรือน จำนวน 2 ลำ และเรือพิฆาตของกองทัพสหรัฐฯ บริเวณทะเลแดง และทะเลอาหรับ เมื่อ 16 มิ.ย.67 พร้อมให้เหตุผลว่าการโจมตีของกลุ่มฮูซีในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการทำสงครามของอิสราเอลในฉนวนกาซา และตอบโต้การรุกรานเยเมน ของสหรัฐฯ และอังกฤษ ทั้งนี้ หน่วยปฏิบัติการด้านการค้าทางทะเลของอังกฤษ (UKMTO) ระบุว่าเกิดเหตุระเบิด 2 ครั้ง ใกล้กับเรือลำหนึ่ง ที่อยู่บริเวณนอกชายฝั่ง ห่างจากเมืองอัล-มุคาร์ท ทางตอนใต้ของเยเมน ประมาณ 74 กม. อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และเรือลำนี้ไม่ได้รับความเสียหาย

**17 มิ.ย.67**      **ฉนวนกาซา “UN ระบุว่ายังมีการปะทะกันในกาซาหลังอิสราเอลระงับปฏิบัติการทางทหาร”**

นายฟิลิปเป ลาซซารินี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานแห่งสหประชาชาติ สำหรับผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในตะวันออกไกล (UNRWA) ระบุว่ายังมีการปะทะกันระหว่างกองทัพอิสราเอล และกลุ่มติดอาวุธฮามาสอย่างต่อเนื่อง ในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา แม้กองทัพอิสราเอลประกาศระงับปฏิบัติการทางทหารในเส้นทางจากจุดผ่านแดนเครม ซาลอม ทางใต้ของฉนวนกาซา ไปยังถนนซาลาห์ อัล-ดิน และขึ้นไปทางตอนเหนือ เมื่อ 16 มิ.ย.67 อย่างไรก็ตาม กองทัพอิสราเอลระบุว่าทหารอิสราเอลยังคงดำเนินปฏิบัติการทางทหารด้วยการใช้ขีปนาวุธในเมืองราฟาห์ต่อไป ซึ่งรวมการยึดและทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ของกลุ่มฮามาส

**20 มิ.ย.67**      **ฉนวนกาซา “กองทัพอิสราเอลเดินทางปฏิบัติการในเมืองราฟาห์ทางใต้สุดของฉนวนกาซา”**

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประชาชนและหน่วยแพทย์ของปาเลสไตน์ ในเมืองราฟาห์ ทางใต้สุดของฉนวนกาซา ที่ระบุว่า กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินและทางอากาศ ในพื้นที่ทางตะวันตกของเมืองราฟาห์ หลังรถถังของกองทัพอิสราเอล จำนวน 5 คัน พร้อมด้วยรถบรรทุกขนส่งจากเครื่องบินรบ และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน บุกเข้าไปในเขตอัล-มาวาซี ของเมืองราฟาห์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเต็นท์ที่พักของผู้พลัดถิ่น ขณะที่ผู้บัญชาการกองพลน้อยกิวาดิของอิสราเอล รายงานว่า กองทัพอิสราเอลเตรียมเปิดปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ อัล-ซาบูรา และ เทล อัล-สุลต่าน ในเมืองราฟาห์ เพื่อจัดการกับกลุ่มติดอาวุธฮามาส ด้านข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ระบุว่าปฏิบัติการของกองทัพอิสราเอลในฉนวนกาซาอาจเป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานของกฎหมายสงคราม

**20 มิ.ย.67**      **เลบานอน “อิซบอลเลาะห์พร้อมทำสงครามหากอิสราเอลเปิดปฏิบัติการทางทหารในเลบานอน”**

นายฮัสซัน นัสรุลเลาะห์ ผู้นำกลุ่มอิซบอลเลาะห์ ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่เคลื่อนไหวทางตอนใต้ของเลบานอน ออกแถลงการณ์เตือนเกี่ยวกับความพร้อมสำหรับการทำสงครามโดยไม่มีการยับยั้งชั่งใจ ไม่มีกฎเกณฑ์ และไม่มีข้อจำกัด หากอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในเลบานอน หลังจากกองทัพอิสราเอลอ้างว่าสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มอิซบอลเลาะห์อย่างเต็มรูปแบบกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำถึงขีดความสามารถทางทหารของกลุ่มอิซบอลเลาะห์ ซึ่งได้รับอาวุธยุทโธปกรณ์แบบใหม่ และอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนจำนวนมากที่ผลิตได้เองในท้องถิ่น อีกทั้งกลุ่มอิซบอลเลาะห์อาจส่งกองกำลังภาคพื้นดิน เข้าสู่ดินแดนของอิสราเอลอีกด้วย

**22 มิ.ย.67 เลบานอน “อิหร่านเตือนอิสราเอลอาจแพ้สงครามกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์”**

ทางการอิหร่านแถลงการณ์เตือนอิสราเอลเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลอย่างเต็มรูปแบบกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ กลุ่มติดอาวุธที่เคลื่อนไหวทางตอนใต้ของเลบานอน ว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่รอบคอบ และอาจทำให้ภูมิภาคตะวันออกกลางเข้าสู่สงครามครั้งใหม่ ซึ่งอิสราเอลอาจแพ้สงครามในครั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์มีขีดความสามารถทางทหารในการป้องกันตนเองและเลบานอน ทั้งนี้ ความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและเลบานอนยังคงเพิ่มสูงขึ้น หลังเมื่อ 21 มิ.ย.67 นายอิสราเอล แคทซ์ รมว.กต.อิสราเอล อ้างว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

**22 มิ.ย.67 เลบานอน “UN กังวลต่อสถานการณ์ของอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน”**

นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ ระบุว่ามีความกังวลอย่างมากต่อสถานการณ์ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ซึ่งเคลื่อนไหวบริเวณทางตอนใต้ของเลบานอน โดยกล่าวว่าการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียว อาจจุดชนวนให้เกิดสงครามครั้งใหม่ ขณะที่กองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (UNIFIL) ที่เข้าประจำการบริเวณทางตอนใต้ของเลบานอน กำลังเฝ้าติดตามความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยิงขีปนาวุธไปยังพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอล ส่งผลให้ประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัย โดยการโจมตีดังกล่าวแสดงถึงการสนับสนุนกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซา ตั้งแต่สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสปะทุขึ้น เมื่อ 7 ต.ค.66

**23 มิ.ย.67 ทะเลแดง “กลุ่มฮูซีอ้างความสำเร็จในการโจมตีเรือและขับไล่เรือของสหรัฐฯ ออกจากทะเลแดง”**

พลจัตวา Yahya Saree โฆษกกองกำลังติดอาวุธของกลุ่ม Houthi ในเยเมน แถลงการณ์ระบุว่าประสบความสำเร็จในการส่งเรือผิวน้ำไร้คนขับ (Unmanned surface vehicle-USV) ซึ่งติดตั้งขีปนาวุธร่อน (Cruise missiles) โจมตีเรือ 2 ลำ ได้แก่ เรือบรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk carrier) Transworld Navigator ของไอบีเรีย ซึ่งเดินเรืออยู่ในทะเลแดง และเรือบรรทุกน้ำมัน Stolt Sequoia ของไอบีเรีย ซึ่งเดินเรืออยู่ในมหาสมุทรอินเดีย พร้อมกล่าวอ้างว่า การที่สหรัฐฯ ถอนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Dwight D. Eisenhower ออกจากทะเลแดง เมื่อ 23 มิ.ย.67 เป็นผลจากการปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มฮูซี (กองทัพสหรัฐฯ ส่งถอนเรือ USS Dwight D. Eisenhower ออกจากพื้นที่ปฏิบัติการในทะเลแดง หลังประจำการในพื้นที่ดังกล่าวมากกว่า 8 เดือน และจะส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Theodore Roosevelt เข้าประจำการแทนหลังเสร็จสิ้นการฝึกในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก)

## 29 มิ.ย.67 เลบานอน “อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายหลายแห่งในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอน”

วันที่ 29 มิ.ย.67 สนช.ต่างประเทศ รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกองทัพอิสราเอลที่ประกาศว่า อิสราเอลดำเนินการโจมตีต่อเป้าหมายหลายแห่งของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่เคลื่อนไหวบริเวณทางตอนใต้ของเลบานอน อาทิ สิ่งก่อสร้างทางทหารของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ในเมืองซิบกิน โครงสร้างพื้นฐานในเมืองเซียมและเมืองฮูลา และโครงสร้างพื้นฐานทางทหารในเมืองโอดเซห์ ทางตอนใต้ของเลบานอน ขณะที่เมื่อไม่นานมานี้ทางการอิหร่านเตือนอิสราเอล เกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลอย่างเต็มรูปแบบกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ซึ่งอิสราเอลอาจพ่ายแพ้ในสงครามครั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์มีแสนยานุภาพทางทหารที่สามารถการป้องกันตนเองและปกป้องเลบานอนได้

## อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย

### 1 มิ.ย.67 ยูเครน “ผู้นำกลุ่มนอร์ดิกจะยังคงให้การสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียต่อไป”

สนช.ต่างประเทศ รายงานว่า ผู้นำของสวีเดน ฟินแลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ และไอซ์แลนด์ ออกแถลงการณ์ร่วมระหว่างการประชุมสุดยอดนอร์ดิก-ยูเครน ครั้งที่ 3 โดยระบุว่า ทั้ง 5 ประเทศให้คำมั่นจะสนับสนุนยูเครนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการเน้นย้ำว่ากลุ่มประเทศนอร์ดิกจะยังคงให้การสนับสนุนทั้งด้านพลเรือนและทางทหารแก่ยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียต่อไป ขณะเดียวกัน สวีเดน นอร์เวย์ และไอซ์แลนด์ ลงนามในข้อตกลงทวิภาคีเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับยูเครน โดยให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนทางทหารและการเงินแก่ยูเครน นอกจากนี้ ข้อตกลงดังกล่าวยังรวมถึงการสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) และองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) ของยูเครนในอนาคต

### 2 มิ.ย.67 ยูเครน “รัสเซียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครน”

สนช.ต่างประเทศ รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกองทัพอากาศยูเครน ที่ระบุว่ากองทัพยูเครนสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของรัสเซีย จำนวน 35 ลูก จากทั้งหมด 53 ลูก และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน 46 ลำ จากทั้งหมด 47 ลำ ระหว่างที่กองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในหลายพื้นที่ทั่วยูเครน เมื่อ 1 มิ.ย.67 ซึ่งเป็นการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ต่อภาคพลังงานของยูเครนเป็นครั้งที่ 6 แล้ว นับตั้งแต่ มี.ค.67 ทั้งนี้ ทางการยูเครนเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรเพิ่มการสนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออต และระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยอื่น ๆ รวมทั้งเร่งส่งมอบเครื่องบินขับไล่ เอฟ-16 เพื่อรับมือการรุกรานของรัสเซีย รวมทั้งปกป้องพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครน

### 3 มิ.ย.67 สหรัฐฯ “กราดยิงงานเลี้ยงกลางแจ้งที่สหรัฐฯ เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 25 ราย”

เกิดเหตุกราดยิงขึ้นบริเวณถนนเคลลี อเวนิว เมืองอาครอน รัฐโอไฮโอ สหรัฐฯ ขณะมีการจัดงานเลี้ยงกลางแจ้งที่มีคนเข้าร่วมจำนวนหนึ่ง ซึ่งผลการตรวจสอบที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบปืนพกสั้น 2 กระบอก และปลอกกระสุนตกอยู่ที่พื้นมากกว่า 35 ปลอก ส่วนผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุ 27 ปี ขณะที่ผู้บาดเจ็บมีจำนวน 25 ราย มีอายุระหว่าง 19 - 43 ปี โดยในจำนวนนี้มีผู้บาดเจ็บอาการสาหัส 2 ราย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ขอให้ผู้เห็นเหตุการณ์แจ้งเบาะแสที่จะเป็นประโยชน์ และได้ประกาศตั้งเงินรางวัลนำจับ 12,500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 460,000 บาท

### 5 มิ.ย.67 รัสเซีย “รัสเซียเตือนจะดำเนินการแบบเดียวกัน หากยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลโจมตีรัสเซีย”

ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย เปิดเผยแพร่ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต่างประเทศ ที่นครเซนต์ปีเตอส์เบิร์กของรัสเซีย ว่ารัสเซียกำลังพิจารณาติดตั้งขีปนาวุธพิสัยไกลและล้ำสมัยในจุดที่ใกล้พอจะโจมตีสหรัฐฯ และชาติพันธมิตรในยุโรป หากประเทศเหล่านั้นอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลของชาติตะวันตกโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซีย นอกจากนี้ ประธานาธิบดีปูตินยังยืนยันว่ารัสเซียไม่เคยมีความทะเยอทะยานเกี่ยวกับลัทธิจักรวรรดินิยม และไม่มีความคิดที่จะเปิดฉากโจมตีสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) อย่างไรก็ตาม ผู้นำรัสเซียเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่ลังเลที่จะตอบโต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์ตามหลักการ หากอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของรัสเซียถูกคุกคาม

### 6 มิ.ย.67 อิสราเอล “กองทัพอิสราเอลเตรียมพร้อมปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ตอนเหนือของประเทศ”

สนข. Al-Jazeera รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล ที่ยืนยันเมื่อ 5 มิ.ย.67 ว่ากองทัพอิสราเอลเตรียมพร้อมปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งมีพรมแดนติดกับเลบานอน เพื่อฟื้นฟูความมั่นคงในพื้นที่ดังกล่าว หลังการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ กลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์เปิดปฏิบัติการโจมตีฐานที่มั่นของกองทัพอิสราเอลหลายแห่ง ซึ่งรวมถึงฐานที่มั่นที่ติดตั้งระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศไอรอนโดม ซึ่งอยู่ภายในค่ายทหารแห่งหนึ่ง ในเมืองรามอต นาฟตาลี ทางตอนเหนือของอิสราเอล

### **6 มิ.ย.67      เม็กซิโก “นายกเทศมนตรีหญิงถูกสังหาร หลังเม็กซิโกจะมีประธานาธิบดีหญิงคนแรก”**

สนข.AFP รายงานว่า โยลันดา ซานเซซ นายกเทศมนตรีหญิงของเมืองโกติยา ทางตะวันตกของเม็กซิโก ถูกกลุ่มมือปืนลอบสังหารเมื่อ 3 มิ.ย.67 เพียงไม่ถึง 24 ชั่วโมง หลังจากที่คลอเดีย เซนบัม ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของเม็กซิโก ทั้งนี้ การลอบสังหารในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่เม็กซิโกเฉลิมฉลองให้กับชัยชนะของของคลอเดีย เซนบัม ซึ่งคาดว่าจะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีใน 1 ต.ค.67 และชาวเม็กซิโกคาดหวังว่าจะทำให้เกิดความหวังในการเปลี่ยนแปลงประเทศที่เต็มไปด้วยความไม่เท่าเทียมทางเพศ ขณะที่สนข.CNN รายงานว่าอัตราการฆาตกรรมของเม็กซิโกอยู่ในกลุ่มที่สูงที่สุดในโลก และยังคงเป็นสถานที่อันตรายสำหรับผู้หญิง โดยตัวเลขแสดงให้เห็นว่ามีผู้หญิงประมาณ 10 ราย ถูกฆาตกรรมทุกวัน และมีผู้สูญหายมากกว่า 100,000 คนในประเทศ อนึ่ง คลอเดีย เซนบัม เป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีเม็กซิโกจากพรรคโมเรนา ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายซ้าย และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของเม็กซิโก ต่อจากอันเดรส มานูเอล โลเปซ โอบราดอร์

### **6 มิ.ย.67      ฝรั่งเศส “ฝรั่งเศสเตรียมจัดหาเครื่องบินรบรุ่นมิราจ-2000 ให้แก่ยูเครน”**

ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ผู้นำฝรั่งเศส ระบุว่ามีการกำหนดที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครนที่กรุงปารีส เมืองหลวงของฝรั่งเศส ใน 7 มิ.ย.67 ซึ่งการหารือดังกล่าวจะมีขึ้นภายหลังจากพิธีระลึกครบรอบ 80 ปี ของวันดีเคย์ ซึ่งเป็นวันที่กองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรยกพลขึ้นบกที่หาดนอร์ม็องดี ทางตอนเหนือของฝรั่งเศส เพื่อเริ่มปฏิบัติการปลดปล่อยฝรั่งเศสจากการยึดครองของนาซีเยอรมนี ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจากนี้ ยังระบุว่าฝรั่งเศสเตรียมจัดหาเครื่องบินรบรุ่นมิราจ-2000 (Mirage 2000) ของฝรั่งเศส ให้แก่ยูเครน รวมทั้งเสนอให้มีการฝึกทหารยูเครน อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีมาครงยืนยันว่าไม่มีครูฝึกทหารของกองทัพฝรั่งเศสอยู่ในยูเครนในเวลานี้

### **8 มิ.ย.67      เดนมาร์ก “ตำรวจควบคุมชายชาวโปแลนด์ก่อเหตุทำร้ายร่างกาย นรม.เดนมาร์ก”**

ทางการท้องถิ่นเดนมาร์ก ออกแถลงการณ์ระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเดนมาร์กได้เข้าควบคุมชายชาวโปแลนด์ อายุ 39 ปี หลังก่อเหตุทำร้ายร่างกาย นางเมตเต เฟรเดอริกเซน นรม.เดนมาร์ก ขณะเดินอยู่บนถนนใจกลางกรุงโคเปนเฮเกน ของเดนมาร์ก เมื่อ 7 มิ.ย.67 จนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจเดนมาร์กระบุว่าผู้ก่อเหตุมีอาการมีนเมาจากการดื่มแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติด อย่างไรก็ตาม ทนายความของผู้ก่อเหตุยืนยันว่า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจทางการเมือง อนึ่ง เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังจาก นรม.โรเบิร์ต ฟิโก ของสโลวาเกีย ถูกลอบทำร้ายระหว่างการพบปะกับประชาชนที่เมืองฮันโดลลา ทางตอนกลางของสโลวาเกีย เมื่อ 15 พ.ค.67 จนได้รับบาดเจ็บสาหัส



### 9 มิ.ย.67      รัสเซีย “ยูเครนส่งโดรนโจมตีฐานทัพรัสเซีย ทำลายเครื่องบินรบเจเนอเรชั่น 5”

กองทัพยูเครนอ้างว่าได้ใช้โดรนเข้าโจมตีเครื่องบินรบ Su-57 ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหน ความเร็วเหนือเสียง เครื่องยนต์คู่ เจเนอเรชั่น 5 (รุ่นที่ 5) และถูกมองเป็นคู่ต่อกรกับเครื่องบินขับไล่ล่องหนของตะวันตก เช่น F-22 Raptor ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่า รัสเซียมีเครื่องบินรบ Su-57 จำนวน 14 ลำที่ใช้งานอยู่ และกองทัพรัสเซียจะได้รับ Su-57 ทั้งหมด 22 ลำภายในปี 2567 อนึ่ง ยูเครนมีการนำโดรนมาใช้โจมตีรัสเซียเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับเรือรบรัสเซียในทะเลดำ รถถัง และรถหุ้มเกราะ

### 11 มิ.ย.67      ยูเครน “สหรัฐฯ จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรกลุ่มติดอาวุธของยูเครน”

สนช. วอชิงตันโพสต์ รายงานว่า สหรัฐฯ เตรียมยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรด้านอาวุธให้กับกองพลน้อยอะซอฟ (Azov Brigade) ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่มีความเชื่อมโยงกับแนวคิดชาตินิยมขวาจัดของยูเครน เพื่อให้สามารถใช้อาวุธและรับการฝึกฝนจากสหรัฐฯ หลังจากผลการตรวจสอบของ กต.สหรัฐฯ พบว่า แนวปฏิบัติของกลุ่มดังกล่าวไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ส่งผลให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทางทหารให้กับกลุ่มดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นการละเมิดกฎหมาย Leahy Law ที่ห้ามรัฐบาลสหรัฐฯ สนับสนุนความช่วยเหลือแก่กองทัพต่างชาติที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ กองพลน้อยอะซอฟเป็นกองกำลังพิเศษที่ 12 ของกองกำลังรักษาความปลอดภัยแห่งชาติยูเครน (Ukraine’s National Guard) และเข้าร่วมปกป้องยูเครนจากการรุกรานของรัสเซีย ตั้งแต่ปี 2565 เฉพาะอย่างยิ่งในการสู้รบที่เมือง Mariupol

### 13 มิ.ย.67      ไครเมีย “ยูเครนโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศรัสเซีย S-400 ที่ไครเมีย”

กองทัพยูเครนใช้อาวุธจากชาติตะวันตกโจมตีถล่มระบบยิงขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซีย 3 เครื่อง บนแหลมไครเมีย เพื่อตอบโต้กองทัพรัสเซียที่ส่งโดรนติดอาวุธโจมตีกรุงเคียฟ เมื่อ 12 มิ.ย.67 และอีกหลายแคว้นของยูเครน โดยนายทหารระดับสูงของยูเครน ระบุว่ากองทัพยูเครนได้เล็งเป้ายิงโจมตีระบบยิงขีปนาวุธ S-300 จำนวน 1 เครื่อง และ S-400 ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำกว่า จำนวน 2 เครื่อง ใกล้เมืองเบลเบก และเซวาสโตโพล บนคาบสมุทรไครเมีย ซึ่งผลการโจมตีทำให้ระบบเรดาร์ของ S-300 และ S-400 ถูกทำลาย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ทหารยูเครนยังระบุว่า เมื่อ 12 มิ.ย.67 กองทัพยูเครนสามารถสกัดขีปนาวุธรัสเซียได้ 5 ลูก จาก 6 ลูก และสกัดโดรนที่ส่งมาโจมตียูเครนได้ 24 ลำ อนึ่ง ระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-400 ของรัสเซีย มีการใช้ขีปนาวุธ 4 แบบครอบคลุมระยะการยิง 40 กม. ถึง 400 กม. และมีระบบเรดาร์ซึ่งมีระยะตรวจจับได้ไกลถึง 600 กม. โดยนิตยสาร ดีอีโคโนมิสต์ เคยยกให้ S-400 เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ดีที่สุดในโลก โดยมีราคาอยู่ที่ 18,000 - 20,000 ล้านบาท

### 16 มิ.ย.67      รัสเซีย “เกิดเหตุจับตัวประกันในสถานควบคุมตัวในรัสเซีย”

เทเลแกรมของบาชา ซึ่งเป็นสื่อที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลรัสเซีย รายงานอ้างแหล่งข่าวในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายว่า เกิดเหตุผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นผู้สนับสนุนกลุ่ม Islamic State (IS) จำนวน 5 คน จับตัวจับพนักงาน 2 คนในสถานควบคุมตัวแห่งหนึ่งในแคว้นรอสตอฟ ทางตอนใต้ของรัสเซียเป็นตัวประกัน ขณะที่ สนข.RIA ของทางการรัสเซีย รายงานอ้างแหล่งข่าวว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นผู้ต้องหาคดีก่อการร้าย และทางการได้จำกัดการจราจรรอบสถานที่เกิดเหตุ แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุได้เรียกร้องขอรอดและเปิดเส้นทางให้หลบหนี อย่างไรก็ตาม องค์กรข่าวกรองของรัสเซีย ระบุว่าทางการรัสเซียสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว และมีการแจ้งเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายมายังที่เกิดเหตุ หนึ่ง กลุ่ม Islamic State (IS) เป็นกลุ่มที่อ้างตัวเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงที่สถานแสดงคอนเสิร์ตเมื่อ มี.ค.67 และทำให้มีผู้เสียชีวิต 145 ราย

### 22 มิ.ย.67      สหรัฐฯ “เหตุยิงกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในรัฐอาร์คันซอ เสียชีวิต 3 ราย”

เจ้าหน้าที่ตำรวจของรัฐอาร์คันซอ ในสหรัฐฯ ระบุว่าเกิดเหตุมีปืนก่อเหตุยิงใส่ผู้คนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแมดบูตเชอร์ เมืองฟอร์โตซ รัฐอาร์คันซอ เมื่อ 21 มิ.ย.67 ทำให้พลเรือนเสียชีวิต 3 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 10 ราย ซึ่งในจำนวนผู้บาดเจ็บมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมอยู่ด้วย 2 นาย อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยระบุเพียงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บนั้นไม่ได้มีอาการสาหัสแต่อย่างใด ส่วนพลเรือนที่บาดเจ็บมีทั้งสาหัสและบาดเจ็บเล็กน้อย

### 23 มิ.ย.67      รัสเซีย “กองกำลังยูเครนใช้โดรนโจมตีในแคว้นซาปอริซเซีย ที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซีย”

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนายเอดูอาร์ด เซโนวอช นายกเทศมนตรีเมืองเอเนอร์โฮตาร์ ในแคว้นซาปอริซเซีย ทางตอนใต้ของยูเครน ซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซีย ซึ่งระบุว่ากองกำลังยูเครนใช้อากาศไร้คนขับหรือโดรน จำนวน 3 ลำโจมตีพื้นที่พักอาศัย ในเมืองเอเนอร์โฮตาร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริซเซีย เมื่อ 22 มิ.ย.67 ทำให้มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย และสถานี่ไฟฟ้าย่อยแห่งหนึ่งในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริซเซียไม่ได้รับความเสียหายจากโจมตีในครั้งนี้

### 23 มิ.ย.67 ยูเครน “กองทัพรัสเซียใช้ระเบิดนำวิถีโจมตีนครคาร์คิฟ ของยูเครน ผู้เสียชีวิต 3 ราย”

ทางการยูเครนออกแถลงการณ์ระบุว่า กองทัพรัสเซียใช้ระเบิดนำวิถี (Guided Bomb) โจมตีนครคาร์คิฟ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครน เมื่อ 22 มิ.ย.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3 ราย และบาดเจ็บ 52 ราย รวมทั้งอาคารที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว 1 แห่ง ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ขณะเดียวกัน นายโวลอดีเมียร์ เซเลนสกี ประธานาธิบดียูเครน ได้เรียกร้องให้ชาติพันธมิตรตัดสินใจอย่างกล้าหาญ เพื่อให้ยูเครนสามารถหยุดยั้งการโจมตีทางอากาศของกองทัพรัสเซียได้ นอกจากนี้ ยังระบุว่ากองทัพรัสเซียใช้ระเบิดนำวิถีมากกว่า 2,400 ลูก โจมตีเป้าหมายในยูเครน ในห้วง มิ.ย.67 เพียงเดือนเดียว

### 24 มิ.ย.67 รัสเซีย “ผู้ก่อการร้ายไม่ทราบฝ่ายก่อเหตุโจมตี 2 เมืองของรัสเซีย”

สนข. RT รายงานว่า กลุ่มก่อการร้ายไม่ทราบฝ่ายก่อเหตุโจมตี 2 เหตุการณ์ ใน 2 เมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซีย ซึ่งมีระยะทางห่างกัน 120 กม. เมื่อ 23 มิ.ย.67 คือ 1) โจมตีโบสถ์คริสต์นิกายรัสเซียออร์ทอดอกซ์แห่งหนึ่งในเมืองเดอร์เบนต์ รัสเซีย และ 2) โจมตีป้อมตำรวจจราจร และเผาโบสถ์ยิวในเมืองมาคัชคาลา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐดาเกสถาน รัสเซีย ต่อมาคณะกรรมการต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติ (National Antiterrorism Committee-NAC) แถลงว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ที่เมืองเดอร์เบนต์ วิสามัญฆาตกรรมผู้ก่อเหตุ 4 ราย และจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย ส่วนที่เมืองมาคัชคาลา เจ้าหน้าที่ได้วิสามัญฆาตกรรมผู้ก่อเหตุอย่างน้อย 3 ราย และอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลเพื่อจับกุมผู้เกี่ยวข้อง เบื้องต้นมีประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต 15 นาย และมีผู้บาดเจ็บหลายรายจากทั้งสองเหตุการณ์

ต่อมา สนข. Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของทางการรัสเซีย เมื่อ 24 มิ.ย.67 ที่ระบุว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลุ่มติดอาวุธกราดยิงโบสถ์และป้อมตำรวจ ที่เมืองมาคัชคาลา และเมืองเดอร์เบนต์ ทางตอนใต้ของรัสเซีย เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 20 ราย ในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ 15 นาย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 46 ราย

### 27 มิ.ย.67 โบลีเวีย “ทางการโบลีเวียจับกุมผู้บัญชาการกองทัพโบลีเวียที่พยายามก่อการรัฐประหาร”

สนข. ต่างประเทศ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ทางการโบลีเวียจับกุมพลเอก ฮวน โฮเซ ชูนิกา อดีตผู้บัญชาการกองทัพโบลีเวีย และนายทหารระดับสูงอีกหลายคน ที่สั่งการให้ทหารบุกเข้าไปในทำเนียบประธานาธิบดี ในกรุงลาปาซ เมืองหลวงของโบลีเวีย เพื่อพยายามก่อการรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลโบลีเวีย ภายใต้การนำของประธานาธิบดี หลุยส์ อาร์เซ เมื่อ 26 มิ.ย.67 ขณะเดียวกันประธานาธิบดีอาร์เซ แต่งตั้งพลเอก โฮเซ วิลสัน ซานเชซ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพโบลีเวียคนใหม่ พร้อมแสดงความขอบคุณประชาชนที่ออกมารวมตัวกันต่อต้านการรัฐประหารในครั้งนี้ และปกป้องระบอบประชาธิปไตย ขณะที่ทางการสหรัฐฯ ระบุว่า กำลังติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจ และอยู่ในความสงบ

-----